

รายงานผลการดำเนินงานของ สทค. ประจำปี 2562

หมวด 1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 20 เรื่อง ได้แก่

1.1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “ขอส่งข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบและให้บริการ 5G และกรอบในการทดสอบ 5G เพิ่มเติม”

1.2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าพบ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เพื่อหารือเรื่อง “การจัดตั้งโครงการวิจัยพัฒนาและจัดตั้ง Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT)” สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “ความเห็นต่อการดำเนินงานโครงการนำสายสื่อสารลงดินของบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัด” เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับประชาชนที่ใช้ถนนบริเวณที่สายสื่อสารพาดอยู่ตามเสาไฟฟ้า

1.4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกรัฐมนตรี, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ สทค. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นสมาชิกของ สทค. จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งหารือร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อร่วมมือกันเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.5 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิก จำนวน 10 ราย เรื่อง ขอความร่วมมือการสร้างความตระหนักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการสร้างความตระหนักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย

1.6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, คุณวรภัทร ภัทรธรรม, คุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร, คุณอาริยา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.7 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ดร. มนต์ชัย หนูส่ง นายกสมาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความร่วมมือกันในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม จำนวน 10 ราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามครั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิกของ สทท. จะร่วมมือกันสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุป รูปแบบ แนวทาง แผนการดำเนิน วิธีการที่ชัดเจน และมีมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน อาทิ ด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็นสากลในต่างประเทศ เทคโนโลยี ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และภาระการใช้งานของประชาชนในอนาคต ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1.8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 สทท. ได้ยื่นหนังสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, พันเอก ดร.นที สุกครัตน์, พลโท ดร.พิระพงษ์ มานะกิจ, รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์, ผศ.ดร.ชัชชัย จิตรภักษ์นันท์, คุณประวิทย์ ลีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “ขอให้กำหนดอัตราอ้างอิงค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน การเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โทรคมนาคมในการนำสายสื่อสารลงดินตามนโยบายของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น”

1.9 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.10 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.สุพจน์ เชียรวิฑูฒิ กรรมการบริหาร และเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทดสอบเทคโนโลยี 5G” ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้กำกับดูแล ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และโซลูชัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา โดยการลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่เหมาะสมกับประเทศไทย การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1.11 เมื่อวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์ และคุณวิระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2560 - 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนผู้สังคมดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนและสมาคมเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 การประชุมครั้งนี้ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับใช้ในชีวิต และการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีขึ้น ณ ห้อง ทสร. 701 ชั้น 7 สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลล์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม

1.12 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สทค. ยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “ขอเรียนข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ได้นำเสนอรายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ วางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนกันและกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

1.13 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือ แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.14 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue โดยมีผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ผู้ลงทุนโครงข่ายสัญญาณบริการ และ ผู้ให้บริการ OTT เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือประเด็นปัญหา ความท้าทาย อุปสรรคและ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ สทค. ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความท้าทาย อุปสรรค และโอกาสที่เกิดขึ้น จากการเติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการ OTT ให้มีการแข่งขันอย่าง เท่าเทียมกัน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ 2. การคุ้มครองผู้บริโภค 3. ผลกระทบและส่งเสริมทางเศรษฐกิจจากบริการ OTT 4. การจัดทำความร่วมมือระหว่าง กัน ณ ห้อง Garden room โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.15 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สทค. ยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความท้าทาย อุปสรรค และโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโต ของบริการ OTT ในภูมิภาค อาเซียน”

1.16 เมื่อวันที่ 2, 26 กันยายน และ 11 ตุลาคม 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณพิบูลย์ จงเลิศฉัตรกุล กรรมการบริหาร และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุม กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี จำนวน 3 ครั้ง เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้าน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อให้เป็นกรอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกภาคส่วน ณ ห้องบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.17 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม, หลักเกณฑ์และวิธีการ อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม, หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ในการให้บริการในประเทศ ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1.18 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการด้าน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี ณ ห้องวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.19 สทท. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยี 5G โดยมี คุณเลิศรัตน์ ระตะนากุล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนากิจการ โทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการ และเป็นการประสานกับผู้ประกอบการและ ผู้คิดค้นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1.20 สทท. แต่งตั้งคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยใช้อ้างอิงข้อมูลจากเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแนวทางการจัดตั้งบริษัท Mobile National ID (MNID) โดยมีคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการธุรกรรมต่างจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อความสะดวก ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปทำธุรกรรม ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนใช้บริการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและง่ายดาย โดยการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตลักษณ์ เช่น ลายนิ้วมือ และใบหน้า ช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทำให้ลดความผิดพลาดในทุกๆทาง

หมวด 2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับวิชาชีพด้าน โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่

2.1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สทท. จัดสัมมนาทางวิชาการ (TCT/TTA Joint Seminar 2019) ร่วมกับสมาคม โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น หัวข้อ “Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้าน โทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่การ พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ

2.2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “เจาะลึก พระราชบัญญัติมั่นคงไซเบอร์ 62 คู่กันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์” ในเวทีจุฬาลงกรณ์การเสวนาครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจูรี 4 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.สุพจน์ เชียรวุฒิ เลขานุการ เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ช่วง Panel: Overcoming Spectrum Challenges in the road to 5G ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2019 ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นทรา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย TELECOMS WORLD

2.4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขานุการ เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาหัวข้อ “5G ปลูกไทยที่ 1 อาเซียนในมุมมองการใช้งานบริการเกี่ยวเนื่อง” ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2.5 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุม บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2.6 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สทท. ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เลขที่ B3-011/1-1-62 “โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล” วงเงิน 10,424,240.00 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน

2.7 เมื่อวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 สทท. จัดเสวนา หัวข้อ “Digital Mega Trends in Thailand Context” ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่สมาชิก บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

2.8 เมื่อวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 สทท. โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขานุการ เป็นผู้แทน สทท. เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเสริมสร้างจินตนาการต่อยอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้านเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ อาคาร 6-12 ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

2.9 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สทท. ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 เลขที่ B2-025/1-1-62 (กองทุน กทปส.) “โครงการวิจัยพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย” วงเงิน 18,850,422.26 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 36 เดือน

หมวด 3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ **จำนวน 23 เรื่อง** ได้แก่

ในปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม) สทศ. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการอนุกรรมการ และ คณะทำงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้

3.1 คุณอนันต์ วรชิตพงษ์ นายกิตติมงคลดี เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทศ. และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

3.2 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทศ. และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3.3 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทศ. และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

3.4 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทศ. และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การผลิตและแผนกำลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3.5 คุณศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและทำหน้าที่ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคนแรก โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้รับการโอนกิจการจาก สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และมีสมาชิกที่เป็นสมาคมรวม 22 สมาคม ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคล ครอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบริการดิจิทัล ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล

3.6 ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. และ ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.7 ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการบริหารและเลขาธิการ และคุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมการทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.8 ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมหารือโครงการ Smart City Solutions หารือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

3.9 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการภายใต้คณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3.10 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. และคุณอารีชา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข (ร่าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

3.11 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแล Internet of Things (IoTs) ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว, ด้านการอนุญาตและการแข่งขัน, ด้านการจัดการข้อมูล, ด้านเลขหมาย และการระบุตัวตน, ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3.12 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

3.13 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารในสภามหาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.14 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็น อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ คณะที่ 2 เพื่อศึกษาความพร้อมในการสมัครเป็นหน่วยรับรอง (NCB) ภายใต้ CB Scheme ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OFF และ TRON สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.15 คุณวราภรณ์ ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (WRC-19) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3.16 คุณวราภรณ์ ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุม APG 19-5 ในการประชุมกลุ่มเตรียมการครั้งที่ 5 สำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (The 5th meeting of the APT Conference Preparatory Group for WRC-19 หรือ APG 19-5) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.17 รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง และคุณวราภรณ์ ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3.18 คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.19 คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.20 คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3.21 คุณธนธร รุจิอรรถพงศ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. และคุณกิตตินันท์ พจน์ประสาท และคุณภาดา ทราอนุรักษ์กุล เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามสอดคล้องและวินิจฉัย การโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3.22 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมระหว่าง สทศ. กสทช. และการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อสรุปปัญหาและวางแนวทางแก้ไขสายสื่อสารไฟไหม้ รกรุงรัง ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และร่วมประชุมโครงการนำร่อง SOCC Single Overhead Communication Cable การไฟฟ้านครหลวง

3.23 คุณอารีชา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หมวด 4 ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ จำนวน **14** เรื่อง ได้แก่

4.1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คุณอารีชา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุม “Focus Group กำหนดค่าตัวแปรสำหรับ 5G Trial” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมสัมมนา “MDES/CICC Joint Seminar” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรม The Athenee จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Center of The International Cooperation for Computer

4.3 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยววรรณ กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นในการจัดทำ “โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560 - 2564” (ฉบับปรับปรุง) ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

4.4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณอารียา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมประชุม “ระดมความคิดเห็นมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2561 และประมาณการปี 2562” ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม S31 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.5 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “รู้จัก พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์” ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสรชั้น 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.6 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Infrastructure Sharing and 5G Use Cases” โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.7 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Technical Forum :Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Information Infrastructure” ณ ห้อง Think Big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.8 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ และ คุณอารียา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการสัมมนา “Connectivity matters” ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ จัดโดย Telenor Group

4.9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณอนันต์ วรดิพงษ์ นักกิตติมศักดิ์, คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ และคุณพิบูลย์ จงเลิศฉวนิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงาน “แสดงผลการศึกษาการคาดการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย” ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 2 - 3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.10 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร, คุณราชนันท์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทศ. เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBTC-5GMF Joint workshop on 5G” ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะเบอเคลียร์ ประตูน้ำ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.11 เมื่อวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2562 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.เข้าร่วมงาน “Thailand Cybersecurity 2019” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4.12 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Satellite Spectrum Roadmap and Technologies” ณ หอประชุมชั้น 1 กสทช. จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับองค์กร Global Satellite Coalition (GSC)

4.13 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดย คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.เข้าร่วมสัมมนา "ASEAN Banking Cybersecurity Conference 2019" ภายใต้หัวข้อ "Building A Resilient Organizational Culture" เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับสมาชิกและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย โทรคมนาคม ณ คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทญ กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย

4.14 เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2562 คุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมอบรมเรื่อง “Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project” ณ ห้องแลงคาสเตอร์ 6 - 7 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.

หมวด 5 ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 14 เรื่อง ได้แก่

5.1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณธีรวิทย์ สุณะมาลัย อุปนายก, ดร.สุพจน์ เขียววิฑูติ กรรมการบริหารและเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ และ คุณอารียา นกปลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทค. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (TTA) ในโอกาสมาเยือนสำนักงาน สทค. พร้อมหารือการเตรียมการจัดการสัมมนาทางวิชาการร่วมระหว่าง 2 สมาคม ประจำปี 2562 (TCT/TTA Joint Seminar 2018) ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

5.3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สทค. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของ สทค. ประจำปี 2562 ให้สมาชิกทราบ พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการและแนวทางการปฏิบัติ” โดย คุณมนตรี สถาพรกุล AVP, Data Protection Officer General Counsel

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

5.4 เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ , และ ผศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทศ. ร่วมไปศึกษาดูงานที่การทำอากาศยานนานาชาติ อุตะภา และ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของ สทศท. ณ ห้องประชุม อาคารรับรองฐานทัพเรือตึกหีบ อ่าวคงตาล จังหวัดชลบุรี และ จัดโดย สมาคมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สทศท.)

5.5 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 สทศ. โดย ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ เลขาธิการ , คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ , ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการ และคุณอารีญา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. ร่วมให้ การต้อนรับ Mr. Cary Ingram, Senior International Trade Specialist for the U.S. Department of Commerce International Trade Administration และคุณอรพรณ บุญลักษณะ Commercial Specialist, U.S. Commercial Service, U.S. Embassy Bangkok โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ ส่งเสริม และพัฒนากิจการ โทรคมนาคมและ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สทศ. อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.6 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการและ นายเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ

5.7 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ วิสามัญ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติข้อบังคับสภาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

5.8 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ กรรมการบริหาร และเลขาธิการ, คุณรังสรรค์ จันทน์ฤกษ์ กรรมการบริหาร และคุณอารีญา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทศ. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Hyong - gun Ryu, Group Leader Platform Strategy Group, Miss Pichana Piravej, Assistant Manager Platform Strategy Department (Global) จาก บริษัท whowho & company ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำบริการและพัฒนาแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ การแจ้งเตือนและบล็อก เบอร์สแปม เพื่อให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ โดย whowho & company เป็นบริษัทในเครือของบริษัท KT Corporation Telecom Company ที่ให้บริการโทรศัพท์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ณ อาคารเบญจจินดา กรุงเทพฯ

5.9 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สทศ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” โดยมี คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้อง Ballroom อาคารดีบีพี ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5.10 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดย ดร.สุพจน์ เขียวรุติ กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมประชุมวิสามัญ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ตามข้อบังคับของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และระเบียบสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.11 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสพคม ได้รับประกาศเกียรติคุณและยกย่องเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ที่ประสบความสำเร็จทั้งการดำเนินชีวิต ชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ จากมูลนิธิ สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ ๓.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

5.12 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รัตนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. เข้าร่วมงาน “แถลงข่าวเปิดตัวร่างแนวทางหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI Ethics Principle & Guidelines” ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5.13 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สทค. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2562 ซึ่งด้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมจาก คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลที่อยู่ในวงการ โทรมนาคมน ณ สนาม Flora Ville Golf & Country Club (ชวนชื่นกอล์ฟคลับ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี

5.14 สทค. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา ติดตามและรายงาน การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 A อาคารเบญจจินดา บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถนนกำแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 5 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคารจตุรัสจามจุรี บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด 6 ด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

6.1 สทค.เผยแพร่กิจกรรม และข่าวต่างๆ ของสมาคมบนเว็บไซต์ ให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไปทราบ ทาง Facebook, Line และ Website

6.2 สทค. เผยแพร่และแจก leaflet ข้อเสนอแนะประเด็น “5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ให้แก่ผู้สนใจในงานสัมมนา และนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ณ บู๊ช สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

6.3 สทค. เผยแพร่ VTR ผลการดำเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ผ่านคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ประเทศไทยมีความพร้อมและเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ในงานสัมมนา และนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ณ บู๊ช สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หมวด 7 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

7.1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด ให้แก่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี โดยมี นายณัฐพัฒน์ สีนะหาร ผู้บัญชาการเรือนจำฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางลพบุรี จังหวัดลพบุรี

7.2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนันต์ วรดิพงษ์ นายกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทน สทค. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด ให้แก่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม โดยมี นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางนครพนม เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

และ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนันต์ วรดิพงษ์ นายกิตติมศักดิ์, ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม, คุณเลิศรัตน์ ระชนานุกูล กรรมการบริหาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, คุณพัชรี พงศ์นิรชร และคุณศิระพัชร เหลืองล่อ เจ้าหน้าที่ สทค. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

7.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สทค. จัดแข่งขัน โปว์ลิงการกุศล เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานตามโครงการขอรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังขณะต้องโทษ และตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษ และเพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

7.4 เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 คุณอนันต์ วรดิพงษ์ นายกิตติมศักดิ์, คุณโชคดี ธรรมสโรช กรรมการบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน สทล. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือนจำจังหวัดตรัง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา โดยมี นายกิตติพัฒน์ เดชะพหล รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า และจัดการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรคอมพิวเตอร์) ให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำและทัณฑสถานตามจังหวัดต่างๆ

7.5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร. ศรีภูมิ สุขเนตร, คุณวิชัย เบญจรงค์กุล นายกิตติมศักดิ์, คุณโชคดี ธรรมสโร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวิมลกุล กรรมการบริหาร, คุณอารีชา นกพลับ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน สทล. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ บ้านราชวดี (หญิง) พร้อมมอบเงินสมทบให้แก่ สถานคุ้มครองและเด็กพิการบ้านราชวดี (หญิง) เนื่องในวันครบรอบ 29 ปี ของการก่อตั้ง สทล. วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

7.6 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณอนันต์ วรดิพงษ์ นายกิตติมศักดิ์, คุณพงษ์ศักดิ์ ต้นวิสุทธิ Government Relations Expert และคุณณัฐกาญจน์ ช่างหาราช Business Relations Specialist บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่เรือนจำกลางระยอง จำนวน 21 ชุด และเรือนจำกลางจันทบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขังขณะต้องโทษ และตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนา พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำทักษะความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษ โดยมีคุณนัสสี ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และคุณกิตติพงษ์ ละชั่ว รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ เรือนจำกลางระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สถานภาพสมาชิกสมาคม

ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562 สทท. มีสมาชิกใหม่เพิ่ม จำนวน 121 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 9 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 18 ราย สามัญรายปี จำนวน 94 ราย

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2562 สทท. มีสมาชิกรวม 1,608 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 56 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 1,350 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จำนวน 202 ราย

สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 56 ราย ประกอบด้วย

1. The Telecommunications Association of Japan
2. บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไทยไฟเบอร์ออปติกส์ จำกัด
5. บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
7. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
14. บริษัท ยูไนเต็ล อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
15. บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
16. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด
19. บริษัท ทู ดิจิตอล พลัส จำกัด
20. บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21. บริษัท ทู มูฟ จำกัด
22. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
23. บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด
24. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
29. บริษัท ควอลคอมม์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อิงค์
30. บริษัท แอดวานซ์ ไร้เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
31. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
32. บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
33. บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
34. บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จำกัด
35. บริษัท อนันดา เทค โนโลยี จำกัด
36. บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
38. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท ฟุ่ยหวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
41. บริษัท ฟุ่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด
42. บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
43. บริษัท ไทย ไซน่า ไฟเบอร์ ออปติกส์ จำกัด
44. บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
45. บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด
46. บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
47. บริษัท เอ็นไอซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
48. บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด
49. บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
50. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
51. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
52. บริษัท ยูไนเต็ล เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด
53. บริษัท ไร้เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด
54. บริษัท ไมโมเทค จำกัด
55. บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด
56. บริษัท เคเบิลคอนเนค จำกัด

สถานภาพการเงิน

เมื่อสิ้นปี 2561 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9,605,701.34 บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 4,698,982.98 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุนและอุปกรณ์) จำนวน 4,906,718.36 บาท ในระหว่างปี 2561 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,573,276.32 บาท มีรายจ่ายจำนวน 5,319,297.34 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 250,682.98 บาท

เมื่อสิ้นปี 2562 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9,653,599.88 บาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 4,788,635.87 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุนและอุปกรณ์) จำนวน 4,864,964.01 บาท ในระหว่างปี 2562 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,397,116.81 บาท มีรายจ่ายจำนวน 5,290,919.89 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 100,224.12 บาท
